

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สมาชิกที่มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์	ประธานสภาเทศบาลฯ	ณรงค์ วงศ์ศักดิ์	
๒	นายหนูเล็ก กวดนอก	รองประธานสภาเทศบาลฯ	หนูเล็ก กวดนอก	
๓	นายชิต แซ่มซ้อย	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	ชิต แซ่มซ้อย	
๔	นายดัด เกษนอก	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	ดัด เกษนอก	
๕	นางนิตยา หลินศรี	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	นิตยา หลินศรี	
๖	นางสาวปาริฉัตร โปรงโคกสูง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	ปาริฉัตร โปรงโคกสูง	
๗	นายพรมมา โพธิ์ศรี	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	พรมมา โพธิ์ศรี	
๘	นางพิกุล เรือนไทย	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	พิกุล เรือนไทย	
๙	นางสมพร อุ่นใจ	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	สมพร อุ่นใจ	
๑๐	นางสาวสุภัทสร ศรีเมืองคุณ	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	สุภัทสร ศรีเมืองคุณ	
๑๑	นายสุรศักดิ์ พลพิศาล	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	สุรศักดิ์ พลพิศาล	
๑๒	นางปราณี จุ่มไชย	เลขานุการสภาเทศบาลฯ	ปราณี จุ่มไชย	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายยงยุทธ คำประพันธ์	นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง	ยงยุทธ คำประพันธ์	
๒	นายสุนทร หลายทวีวัฒน์	รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง	สุนทร หลายทวีวัฒน์	
๓	นายบัณฑิต ศรีกากุล	รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง	บัณฑิต ศรีกากุล	
๔	นางกุสุมา ภูลังกา	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	กุสุมา ภูลังกา	
๕	นายไหม ไวก้าวศูนย์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง	ไหม ไวก้าวศูนย์	
๖	นายสุรียา หาญจิตร	ปลัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง	สุรียา หาญจิตร	

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๗	นางปวีศา บุญประสิทธิ์	หัวหน้าสำนักปลัด	ปวีศา บุญประสิทธิ์	
๘	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	ผู้อำนวยการกองช่าง	คมสันต์ เชื้อกุดรู	
๙	นางพรรณี สุริยะ	ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา	พรรณี สุริยะ	
๑๐	นางแววดาว อาพัฒน์นอก	นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการ แทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	แววดาว อาพัฒน์นอก	
๑๑	นายอภิเดช นาอุดม	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗	อภิเดช นาอุดม	
๑๒	น.ส.สาย กวดนอก	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙	สาย กวดนอก	
๑๓	นายอุเทน เดชะบุรีรัมย์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑	อุเทน เดชะบุรีรัมย์	
๑๔	นายวาสนา โพนสิม	สารวัตรกำนัน	วาสนา โพนสิม	
๑๕	นายสยาม เดชะยา	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓	สยาม เดชะยา	
๑๖	น.ส.วาสนา ปากเมย	นักตรวจสอบภายในฯ	วาสนา ปากเมย	
๑๗	น.ส.นงลักษณ์ โพธิ์ศรี	เจ้าพนักงานธุรการฯ	นงลักษณ์ โพธิ์ศรี	
๑๘	นางวันเพ็ญ ผิวบัว	นักทรัพยากรบุคคลฯ	วันเพ็ญ ผิวบัว	
๑๙	น.ส.กรรณิการ์ บุญเหลือ	นิติกรฯ	กรรณิการ์ บุญเหลือ	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น

ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ สมาชิกสภาเทศบาลมีทั้งหมด ๑๒ ท่าน วันนี้มาประชุมครบทั้ง ๑๒ ท่านนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรงครั้งที่แล้ว

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

/นายณรงค์...

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ งานเลขานุการสภาดำเนินการถอดเทปเสียงการประชุมยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมไปรับรองในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม

-เลื่อนการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ ญัตติขออนุมัติทำกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลบึงสำโรง

๕.๑.๑ โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลูกรัง ถนนสายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ -

นายนายเลิศ ตรวจนอก

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ ญัตติขออนุมัติทำกิจการนอกเขตเทศบาล โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลูกรัง ถนนสายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ - นายนายเลิศ ตรวจนอก เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลในญัตตินี้ เป็นญัตติที่เลื่อนการพิจารณาจากการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว ในวันที่เนื่องด้วยโครงการนี้ยังติดปัญหาในเรื่องการดำเนินการตามระเบียบฯ ผมจึงขอลอนญัตติ ๕.๑.๑ ญัตติขออนุมัติทำกิจการนอกเขตเทศบาล โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลูกรัง ถนนสายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ - นายนายเลิศ ตรวจนอก ครับ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติที่ ๕.๑.๑ เป็นญัตติที่เลื่อนการพิจารณาจากการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว นะครับ และในการประชุมวันนี้ ท่านนายกเทศมนตรีได้ขอลอนญัตติ เพื่อขอกลับไปดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ในการลอนญัตตินั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การขอลอนญัตติหรือคำแปรญัตติหรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอลอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง หรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติ จะกระทำเมื่อใดก็ได้เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้วต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือคำแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อท่านนายกเทศมนตรีขอลอนญัตติ ๕.๑.๑ ซึ่งเป็นญัตติที่จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ผมก็จะได้ขอมติที่ประชุมในการยินยอมให้ลอนญัตตินะครับ ก่อนที่จะมีการลงมติ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยินยอมให้ลอนญัตติ ๕.๑.๑ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม	ยินยอม	๑๑	เสียง
	ไม่ยินยอม	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

๕.๑.๒ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดทับแน่น สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ ต.บึงสำโรง
เชื่อมบ้านหนองเต่า ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ ญัตติขออนุมัติทำกิจการนอกเขตเทศบาล โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังพร้อมบดทับแน่น สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ ต.บึงสำโรง เชื่อมบ้านหนองเต่า ต.บึง
พะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาทราบ ว่า ญัตตินี้จะเกี่ยวเนื่อง
กับญัตติที่ ๕.๑.๑ ที่ท่านสมาชิกสภาได้ยินยอมให้ถอนญัตติไปแล้วนั้น เนื่องจากโครงการที่แล้วมี
การพิมพ์ข้อความไม่ตรง จึงได้ขอถอนญัตติ แล้วมาเสนอเป็นญัตติใหม่ในญัตติที่ ๕.๑.๒ ซึ่ง
โครงการที่ข้อความถูกต้อง โดยงบประมาณเท่าเดิม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่าน
ได้รับ จึงเรียนมาเพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ

นายสุรศักดิ์ พลพิศาล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมอยากเรียนถามท่านประธานว่าในญัตติที่เรา กำลังพิจารณาเป็น
โครงการที่ขออนุมัติทำกิจการนอกเขตเทศบาล ตามความเห็นของผมคือภายในเขตของเทศบาล
ยังมีพื้นที่ที่ต้องดูแล ที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซม ผมว่าเราควรทำในเขตเทศบาลเราให้ดีกว่าก่อนจึงค่อย
ไปทำนอกเขตครับ ขอขอบคุณครับ

นางสมพร อุ่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ต่อเนื่องจากท่านสุรศักดิ์คะ ท่านต้องเล็งเห็นความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วย แม้ว่าจะเป็นพื้นที่นอกเขตเทศบาล แต่ประชาชนของเทศบาลเป็นผู้ไป
ประโยชน์ เป็นผู้ที่มิสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลบึงสำโรง ขอให้ท่านเล็งเห็นประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลักคะ ขอขอบคุณคะ

นายสุรศักดิ์ พลพิศาล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ที่ผมพูดนั้น ไม่ใช่ผมไม่ให้ทำแต่ผมอยากให้ทำในเขตก่อน ถ้าจะพูด
ถึงความเดือดร้อนที่ไหนก็เดือดร้อนเหมือนกันครับ ขอขอบคุณครับ

นางสาวปาริฉัตร โปรรยโคกสูง
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ดิฉันขออนุญาตเรียนเกี่ยวกับโครงการที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ขออนุมัติ
ทำกิจการนอกเขต โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดทับแน่น สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ ต.บึง
สำโรง เชื่อมบ้านหนองเต่า ต.บึงพะไล ว่าเส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านหัวหนองหมู่ที่ ๔ ใช้ใน
การสัญจร ในขณะที่รถจักรยานยนต์ก็ไม่สามารถเข้าไปได้ ก็ขออนุญาตเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านได้พิจารณาคะ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ไม่มี ก่อนที่จะมีการลงมติผมขอแนะนำเรียนระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทุกท่านได้รับทราบ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา ๕๗ ทวิ ๘๖ กำหนดว่า เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต เมื่อ

(๑) การนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับกิจการที่ดำเนินตามอำนาจหน้าที่
อยู่ภายในเขตของตน

(๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภา
ตำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ

(๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายแล้ว ผมขอให้มีการลงมติเลยนะครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบอนุมัติทำกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลบึงสำโรง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบด
ทับแน่น สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ ต.บึงสำโรง เชื่อมบ้านหนองเต่า ต.บึงพะไล อ.แก่งสนามนาง
จ.นครราชสีมาโปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๐	เสียง
ไม่เห็นชอบ	๑	เสียง (นายสุรศักดิ์ พลพิศาล)
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)

๕.๒ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สืบเนื่องจากในวันประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรงครั้งที่
ผ่านมา ผมได้ขอถอนญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมที่ยังมีข้อบกพร่อง และได้ยื่นญัตติขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมเข้ามาใหม่ ซึ่งประธานสภาเทศบาลได้อนุญาตให้นำเข้าระเบียบวาระการ
ประชุม เพื่อสภาจะได้พิจารณาลงมติในการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ ผมขอแนะนำเรียน
รายละเอียดโครงการที่จะจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้ครับ

๑.โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ - หนอง
ข้างตาย ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ภาวะน้ำซีไหลทะลักล้นตลิ่ง
ตลอดแนวเขตตำบลบึงสำโรง โดยดำเนินการดังนี้

ช่วงที่ ๑ จากสระน้ำพระทัย ความกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการ
ถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙๐๐
ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ย
ทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ แยกจากช่วงที่ ๑ ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๔๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถม
ดินเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร วาง
ท่อค.ส.ล.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆละ ๘ ท่อน รวม ๑๖ ท่อน ยาแนว
รอยต่อให้เรียบร้อย พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า
๔,๙๖๐ ตารางเมตร

/ช่วงที่ ๓...

ช่วงที่ ๓ แยกบ้านนายกุหลาบ พะตะนะ ถึงโสกปลาตุก ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตารางเมตร วางท่อค.ส.ล.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ๆละ ๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๕,๐๐๐-บาท

๒.โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑-หนองอ้อ ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ภาวะน้ำซีไหลทะลักล้นตลิ่ง ตลอดแนวเขต ตำบลบึงสำโรง โดยดำเนินการดังนี้

ช่วงที่ ๑ จากถนนค.ส.ล.วัดบ้านหนองบัว - โคกพระ ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตารางเมตร วางท่อค.ส.ล.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ๆละ ๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย

ช่วงที่ ๒ จากโคกพระ - หนองอ้อ ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๑๐๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อค.ส.ล.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔ จุด ๆละ ๘ ท่อน รวม ๓๒ ท่อน ยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย พร้อมเกรดปรับเกี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๓ แยกโรงผสมอาหารสัตว์ - บึงสำโรง ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๕,๘๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๔ สามแยกนายน้อย พรหมลี - คลองส่งน้ำ ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๕ แยกนายนายบัณฑิต ศรีกากุล - คลองอีสานเขียว ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๓๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๙,๗๒๐ ตารางเมตร

(รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๓,๐๐๐-บาท

๓.โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ - หนองตาโม ที่ได้รับความเสียหายผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ภาชนะน้ำซีเมนต์หลักล้มตลิ่ง ตลอดแนวเขตตำบลบึงสำโรง โดยดำเนินการดังนี้

ช่วงที่ ๑ จากถนน ค.ส.ล.ด้านทิศตะวันตก-หนองตาโม ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ แยกบ้านนายจำปี ศรีหิน ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๐ ตารางเมตร(รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๓,๐๐๐-บาท

๔.โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังพร้อมบดทับแน่น สายบ้านโนนสะอาด หมู่ ๒ ต.บึงสำโรง เชื่อมถนนลาดยางไปบ้านศรีอ หมู่ ๒ ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โดยดำเนินการดังนี้

ถมดินความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๓ เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๐.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ลงดินลูกรังพร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๕๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๔,๐๐๐.-บาท

๕.โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองโน - ดอนไผ่แหลม ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย โดยดำเนินการดังนี้

- จุดเริ่มต้น จากสามแยกถนน ค.ส.ล.สายบ้านหนองโน-บ้านหนองบัว ไปดอนไผ่แหลม ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๐ ตารางเมตร (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๘,๐๐๐-บาท

๖.โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองโน - บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย โดยดำเนินการดังนี้

- จุดเริ่มต้น วัดบ้านหนองโน ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๘,๖๐๐ ตารางเมตร

- วางท่อค.ส.ล.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน ยาแนวรอยท่อต่อให้เรียบ(รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๖,๐๐๐-บาท

๗.โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองปรือหมู่ที่ ๕-หนองอ้อ ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย โดยดำเนินการดังนี้

ช่วงที่ ๑ สายบ้านหนองปรือ - หนองอ้อ ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕,๘๐๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ ตารางเมตร วางท่อ ค.ส.ล.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆละ ๘ ท่อน รวม ๑๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย

ช่วงที่ ๒ แยกสระน้ำหนองปรือ - โรงเรียนแก้งพิทยาคม ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๘๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการลงหินคลุกเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔ ลูกบาศก์เมตร เกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๕,๙๒๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๓ สามแยกโคกสูง - นานายพิม กวดนอก ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๔ แยกคลองส่งน้ำ - ถนนค.ส.ล. หมู่ที่ ๙ ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๓,๘๘๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๕ แยกคลองรูกฟ้า(จุดบล็อกรคอนเวร์ส) - หนองกตหนองหวาย ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๖ แยกคลองรูกฟ้า - คลองอ้ายเผือก ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๕,๘๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๗ สามแยกถนนสายหนองปรือ - นานายพล โกสุม ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๘ แยกหนองอ้อ - นานายทราย เทียบทัน ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ต.บึงสำโรงกำหนด)

รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๕,๐๐๐-บาท

๘.โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาด หนองปรือ - ถนนลาดยางสายแก่งสนามนางบ้านเหลื่อม ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ภาวะน้ำซีไหลทะลักล้นตลิ่ง ตลอดแนวเขตตำบลบึงสำโรง โดยดำเนินการดังนี้ ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๘ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด) รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๐๐๐-บาท

๙.โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ ๖ - บึงสำโรง ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ภาวะน้ำซีไหลทะลักล้นตลิ่ง ตลอดแนวเขตตำบลบึงสำโรง โดยดำเนินการดังนี้

จุดที่ ๑ (ช่วงนายายกล) ความกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๘๖ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๒ (ช่วงบ้านนายบุญเส็ง ตรวจนอก) ความกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๓ ปรับเกรดถนนคันคูรอบบึงสำโรง ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๗,๐๐๐-บาท

๑๐.โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านโมกมัน หมู่ที่ ๗ - ประตุน้ำห้วยหมากแดง ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ภาวะน้ำซีไหลทะลักล้นตลิ่ง ตลอดแนวเขตตำบลบึงสำโรง โดยดำเนินการดังนี้

ช่วงที่ ๑ จากบล็อกคอนเวร์ส - ประตุน้ำห้วยหมากแดง ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๘๕ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ แยกถนนนายเหรียญทอง ก้อนแก้ว ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๓ แยกถนนเรียบฝั่งซี - ปากประทวน ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๓๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร

/พร้อมเกรดปรับ...

พร้อมเกรดปรับเก็ลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเก็ลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๐ ตารางเมตร
ช่วงที่ ๔ แยกประตูน้ำห้วยหมากแดง - นานายประจวบ ก้อนแก้ว ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๘๕๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย
รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๓๐
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเก็ลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเก็ลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า
๓,๔๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๕ ประตูน้ำห้วยหมากแดง - สะพานไม้ข้ามไปบ้านหนองคอนไทย ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐
เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความ
เสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘๔ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า
๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเก็ลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเก็ลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า
๖,๐๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) รวมค่าซ่อมแซม
เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๖,๐๐๐-บาท

**๑๑.โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านโมกมัน หมู่ที่ ๗ - ถนน
น้อมเกล้าเรียงฝั่งซี ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ภาวะน้ำซีไหลทะลัก
ล้นตลิ่ง โดยดำเนินการดังนี้**

ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด
ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร และรวม
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเก็ลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรด
ปรับเก็ลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บึง
สำโรงกำหนด) รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๖,๐๐๐-บาท

**๑๒.โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘- ลำห้วย
หมากแดง ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ภาวะน้ำซีไหลทะลักล้นตลิ่ง
โดยดำเนินการดังนี้**

จุดเริ่มต้นสามแยกถนนสายบ้านโนนอุดม-หนองอ้อ ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๖๐
เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริ
มาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกรดปรับเก็ลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเก็ลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๔,๒๔๐ ตาราง
เมตร (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น
๑๕๙,๐๐๐ บาท

**๑๓.โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายรอบหมู่บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘
ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ภาวะน้ำซีไหลทะลักล้นตลิ่ง โดยดำเนินการ
ดังนี้**

ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็น
จุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙๐ ลูกบาศก์เมตร และรวม
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเก็ลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรด
ปรับเก็ลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร

ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองส่งน้ำ ถนนสายรอบหมู่บ้านโนนอุดม ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร

ยาว ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด)
รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓,๔๐๐-บาท

๑๔.โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองบัว ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ภาวะน้ำซีไหลทะลักล้นตลิ่งตลอดแนวเขตตำบลบึงสำโรง โดยดำเนินการดังนี้

ช่วงที่ ๑ จากถนน ค.ส.ล.-นายนายศักดิ์ดา ซาตัน ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๓๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๕๐ ตารางเมตร
ช่วงที่ ๒ แยกโสกเสี้ยว-นายนายเฉลิม สายน้ำ ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๖,๒๐๐ ตารางเมตร
ช่วงที่ ๓ แยกนายนายเฉลิม สายน้ำ-นายนายทองใบ แคนสา ความกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด) รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๐๐๐-บาท

๑๕.โครงการซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำลำห้วยคลองใหญ่ หมู่ที่ ๙ ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิด อุทกภัย ภาวะน้ำซีไหลทะลักล้นตลิ่ง เข้าลำห้วยอย่างรวดเร็ว ทำให้คันดินกั้นน้ำเดิมชำรุด ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ โดยดำเนินการซ่อมแซมดังนี้
ถมคันดินขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยคันดินให้เรียบร้อย (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗,๐๐๐-บาท

๑๖.โครงการซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำลำห้วยคลองรอกฟ้า หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓ จุด ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ภาวะน้ำซีไหลทะลักล้นตลิ่ง เข้าลำห้วยอย่างรวดเร็ว ทำให้คันดินกั้นน้ำเดิมชำรุด ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ โดยดำเนินการซ่อมแซมดังนี้
จุดที่ ๑ ถมคันดินขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยคันดินให้เรียบร้อย
จุดที่ ๒ ถมคันดินขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยคันดินให้เรียบร้อย
จุดที่ ๓ ถมคันดินขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สูง ๖.๕๐ เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๘๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยคันดินให้เรียบร้อย (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด) รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๐๐๐-บาท

๑๗.โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.บ้านหนองบัว ม. ๑ เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังบริเวณหน้าบ้านนางบัวฮอง อินประจง

ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตร ใหญ่ทางถมดินตามสภาพถนน (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐-บาท

๑๘.โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ ๙ เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง บริเวณหน้าบ้าน นายนา

จุดที่ ๑ ถมดินความกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๕ ลูกบาศก์เมตร, เทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางถมดินตามสภาพถนน (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด)

จุดที่ ๒ รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๓.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๙ ตารางเมตร, เทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๓.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๕๙ ตารางเมตร ใหญ่ทางถมดินตามสภาพถนน (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรง กำหนด) รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๙,๐๐๐-บาท

๑๙.โครงการซ่อมแซมถนนค.ส.ล.บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ ที่ถูกน้ำกัดเซาะทำให้ผิวจราจร ค.ส.ล.หักชำรุด

จุดที่ ๑ รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๒.๕๐ ตารางเมตร, เทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๖๒.๕๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางถมดินตามสภาพถนน

จุดที่ ๒ รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๗.๕๐ ตารางเมตร, เทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๓๗.๕๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางถมดินตามสภาพถนน

จุดที่ ๓ รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร, เทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางถมดินตามสภาพถนน

จุดที่ ๔ รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕ ตารางเมตร, เทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๒๕ ตารางเมตร ใหญ่ทางถมดินตามสภาพถนนเทผนัง ค.ส.ล.ด้านข้างถนน ค.ส.ล. เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะใต้ผิวถนนคอนกรีต ความลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรง กำหนด) รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๑,๐๐๐-บาท

๒๐.โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายใน ศพต.บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕

วางท่อค.ส.ล.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑ แถว รวม ๑๔ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย ถมดินหลังท่อค.ส.ล. ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร

/พร้อมปรับเกลี่ย...

พร้อมปรับเกลี่ยทับแน่นให้เรียบร้อย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด) รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๔๐๐ บาท

๒๑.โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณสระน้ำบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ เพื่อใช้เป็นจุดสูบน้ำใส่รถดับเพลิง ขนาดพื้นที่ทิศตะวันออก กว้าง ๒๒ เมตร ทิศตะวันตก กว้าง ๔๐ เมตร ทิศเหนือ ยาว ๗๐ เมตร ทิศใต้ ยาว ๕๔ เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รวมพื้นที่ถมดินไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๒ ตารางเมตร และรวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๗๖.๖๐ ลูกบาศก์เมตร(รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด) รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๘๐๐-บาท

๒๒.โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐-บาท

๒๓.โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมปรับปรุงท่อถังประปาเดิม เพื่อใช้ในการเกษตร ตามโครงการ “โคกหนองนาโมเดล” บ้านโมกมัน หมู่ที่ ๗ (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด) รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐-บาท

๒๔.โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านโนนสะอาด – เชื่อมบ้านหนองเต่า (สายหน้าเทศบาล) ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย โดยดำเนินการดังนี้

ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรัง ถมดินความกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๖ เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๙ ลูกบาศก์เมตร ลงดินลูกรัง ความกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๔,๐๒๐ ตารางเมตร (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๔,๐๐๐-บาท

๒๕.โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังพร้อมบดทับแน่น สายบ้านหัวหนอง หมู่ ๔ ต.บึงสำโรง เชื่อมบ้านหนองเต่า ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โดยดำเนินการดังนี้

ถมดินความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร ลงดินลูกรังพร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙,๐๐๐-บาท

รวม ๒๕ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๑๓,๖๐๐ บาท

แต่ทั้งนี้ ทั้ง ๒๕ โครงการนี้ ยังมีบางโครงการที่ยังติดปัญหาในเรื่องแผนฯ อยู่ ซึ่งผมจะขอถอนยุติในบางโครงการ ส่วนโครงการที่จะขอถอนคือโครงการที่ ๑-๓ และโครงการที่ ๕-๒๓ และจะขอให้สภาเทศบาลอนุมัติโครงการที่ ๔ โครงการที่ ๒๔ และโครงการที่ ๒๕ ขอบคุณครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ในญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๕ ที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอมาเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้สภาพิจารณาในการประชุมในวันนี้ ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว ในการพิจารณาของสภาเทศบาล เราจะพิจารณาไปที่ละโครงการนะครับ โดยทั้งนี้ท่านนายกเทศมนตรีได้ ขอลอนคือโครงการที่ ๑-๓ และโครงการที่ ๕-๒๓ และจะขอให้สภาเทศบาลอนุมัติโครงการที่ ๔ โครงการที่ ๒๔ และโครงการที่ ๒๕ เราเริ่มโครงการแรกเลยนะครับ

๑.โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ - หนองข้างต่าย รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

สำหรับโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ - หนองข้างต่าย ผมขอลอนญัตติครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีขอลอนญัตติโครงการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยินยอมให้ลอนญัตติโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ - หนองข้างต่าย โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ยินยอม	๑๑	เสียง
ไม่ยินยอม	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

๒.โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑-หนองอ้อ ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ภาวะน้ำขังไหลทะลักล้นตลิ่ง ตลอดแนวเขตตำบลบึงสำโรง รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑-หนองอ้อ ผมขอลอนญัตติครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีขอลอนญัตติโครงการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยินยอมให้ลอนญัตติโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑-หนองอ้อ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ยินยอม	๑๑	เสียง
ไม่ยินยอม	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

๓.โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ - หนอง
ตาโม้ ที่ได้รับความเสียหายผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ภาชนะน้ำซีเมนต์เหล็กกล้าตันตึง ตลอด
แนวเขตตำบลบึงสำโรง รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ - หนองตาโม้
ผมขอถอนญัตติครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติโครงการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยินยอมให้ถอน
ญัตติโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑-หนองตาโม้
โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ยินยอม	๑๑	เสียง
ไม่ยินยอม	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

๔. โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังพร้อมบดทับแน่น สายบ้านโนนสะอาด หมู่ ๒
ต.บึงสำโรง เชื่อมถนนลาดยางไปบ้านคร้อ หมู่ ๒ ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังพร้อมบดทับแน่น สายบ้าน
โนนสะอาด หมู่ ๒ ต.บึงสำโรง เชื่อมถนนลาดยางไปบ้านคร้อ หมู่ ๒ ต.สีสุก รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๔,๐๐๐.-บาท เป็นญัตติที่
เสนอเพื่อให้สภาได้พิจารณาอนุมัติ ซึ่งเป็นโครงการที่มีปรากฏในแผนพัฒนาฯ ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ

นางสมพร อุ่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ดิฉันขอสอบถามว่าในการก่อสร้างถนนเส้นนี้ เป็นการก่อสร้างจาก
สายบ้านโนนสะอาด ไปเชื่อมถนนลาดยางไปบ้านคร้อ ต.สีสุก เราจะทำถึงตรงไหน จะทำไปถึง
นอกเขตหรือไม่

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนฯ ได้ถูกต้องชัดเจน ทำให้เราเดินทางไปด้วยกันได้ และขอตอบคำถามท่านสมพร ว่าโครงการนี้เราไม่ได้ดำเนินการไปถึงนอกเขต เราจะทำจะอยู่ในเขตของเทศบาลครับ แต่ที่เราใช้ชื่อโครงการว่าเชื่อมถนนลาดยางไปบ้านศรีอ ต.สีสุก แล้วบรรจุไว้ในแผนฯ เนื่องจากเราทำไว้รองรับแผนฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะกำหนดพื้นที่เชื่อมต่อตั้งแต่สองตำบลขึ้นไป ที่เราก็กี่จะได้ไปสอดคล้องกับแผนฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดทับแน่น สายบ้านโนนสะอาด หมู่ ๒ ต.บึงสำโรง เชื่อมถนนลาดยางไปบ้านศรีอ หมู่ ๒ ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

๕.โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองโน - ดอนไผ่แหลม
ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิด รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองโน - ดอนไผ่แหลม ผมขอถอนญัตติครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติโครงการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยินยอมให้ถอนญัตติโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองโน - ดอนไผ่แหลม โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ยินยอม	๑๑	เสียง
ไม่ยินยอม	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

๖.โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองโน - บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองโน - บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔
ผมขอถอนญัตติครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติโครงการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติเลยนะครับ โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดิน
ลูกรัง ถนนสายบ้านหนองโน - บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ยินยอม	๑๑	เสียง
ไม่ยินยอม	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

๗.โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองปรือหมู่ที่ ๕-หนองอ้อ
ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ
เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองปรือหมู่ที่ ๕-หนองอ้อ ผม
ขอถอนญัตติครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติโครงการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยินยอมให้ถอน
ญัตติโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕-หนองอ้อ
โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ยินยอม	๑๑	เสียง
ไม่ยินยอม	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

๘.โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาด
หนองปรือ - ถนนลาดยางสายแก้งสนามนางบ้านเหลื่อม ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจาก
การเกิดอุทกภัย ภาวะน้ำซีไหลทะลักล้นตลิ่ง ตลอดแนวเขตตำบลบึงสำโรง รายละเอียดตาม
เอกสารที่ทุกท่านได้รับเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนอง
ปรือ - ถนนลาดยางสายแก้งสนามนางบ้านเหลื่อม ผมขอถอนญัตติครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติโครงการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยินยอมให้

/ถอนญัตติ...

ถอนญัตติโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านกุดปลา
ฉลาดหนองปรือ - ถนนลาดยางสายแก้งสนามนางบ้านเหลื่อม โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ยินยอม	๑๑	เสียง
ไม่ยินยอม	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

๙.โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ ๖ -
บึงสำโรง ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ภาวะน้ำซีไหลทะลักล้นตลิ่ง
ตลอดแนวเขตตำบลบึงสำโรง รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ เชิญท่านนายกเทศมนตรี
ครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

สำหรับโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ ๖ -
บึงสำโรง ผมขอถอนญัตติครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติโครงการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยินยอมให้ถอน
ญัตติโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ ๖-บึง
สำโรง โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ยินยอม	๑๑	เสียง
ไม่ยินยอม	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

๑๐.โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านโมกมัน หมู่ที่ ๗ -
ประตูน้ำห้วยหมากแดง ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ภาวะน้ำซีไหล
ทะลักล้นตลิ่ง ตลอดแนวเขตตำบลบึงสำโรง รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ เชิญท่าน
นายกเทศมนตรีครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านโมกมัน หมู่ที่ ๗ - ประตูน้ำห้วย
หมากแดง ผมขอถอนญัตติครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติโครงการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยินยอมให้ถอน
ญัตติโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านโมกมัน หมู่ที่ ๗ - ประตูน้ำ
ห้วยหมากแดง โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม	ยินยอม	๑๑	เสียง
	ไม่ยินยอม	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

๑๑.โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านโมกมัน หมู่ที่ ๗ - ถนน
น้อมเกล้าเรียงฝั่งซี ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ภาวะน้ำซีไหลทะลัก
ล้นตลิ่ง รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านโมกมัน หมู่ที่ ๗ - ถนนน้อมเกล้า
เรียงฝั่งซี ผมขอถอนญัตติครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติโครงการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยินยอมให้ถอน
ญัตติโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านโมกมัน หมู่ที่ ๗ - ถนนน้อม
เกล้าเรียงฝั่งซี โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม	ยินยอม	๑๑	เสียง
	ไม่ยินยอม	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

๑๒.โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘- ลำห้วย
หมากแดง ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ภาวะน้ำซีไหลทะลักล้นตลิ่ง
รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘- ลำห้วยหมาก
แดง ผมขอถอนญัตติครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติโครงการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยินยอมให้ถอน
ญัตติโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘- ลำห้วย
หมากแดง โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม	ยินยอม	๑๑	เสียง
	ไม่ยินยอม	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

๑๓.โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายรอบหมู่บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘ ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ภาวะน้ำซีไหลทะลักล้นตลิ่ง รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายรอบหมู่บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘ ผมขอถอนญัตติครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติโครงการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยินยอมให้ถอนญัตติโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายรอบหมู่บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ยินยอม	๑๑	เสียง
ไม่ยินยอม	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

๑๔.โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองบัว ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ภาวะน้ำซีไหลทะลักล้นตลิ่ง ตลอดแนวเขตตำบลบึงสำโรง รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ เชิญท่านนายกเทศมนตรี

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองบัว ผมขอถอนญัตติครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติโครงการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยินยอมให้ถอนญัตติโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองบัว โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ยินยอม	๑๑	เสียง
ไม่ยินยอม	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

๑๕.โครงการซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำลำห้วยคลองใหญ่ หมู่ที่ ๙ ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิด อุทกภัย ภาวะน้ำซีไหลทะลักล้นตลิ่ง รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

สำหรับโครงการซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำลำห้วยคลองใหญ่ หมู่ที่ ๙ ผมขอถอนญัตติครับ

นายณรงค์...

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติโครงการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยินยอมให้ถอนญัตติโครงการซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำลำห้วยคลองใหญ่ หมู่ที่ ๙ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ยินยอม	๑๑	เสียง
ไม่ยินยอม	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

๑๖.โครงการซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำลำห้วยคลองรกฟ้า หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓ จุด ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ภาวะน้ำขังไหลทะลักล้นตลิ่ง เข้าลำห้วยอย่างรวดเร็ว ทำให้คันดินกั้นน้ำเดิมชำรุด ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

โครงการซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำลำห้วยคลองรกฟ้า หมู่ที่ ๕ ผมขอถอนญัตติครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติโครงการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยินยอมให้ถอนญัตติโครงการซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำลำห้วยคลองรกฟ้า หมู่ที่ ๕ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ยินยอม	๑๑	เสียง
ไม่ยินยอม	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

๑๗.โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.บ้านหนองบัว ม. ๑ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหน้าบ้านนางบัวฮอง อินประจง รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.บ้านหนองบัว ม. ๑ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหน้าบ้านนางบัวฮอง อินประจง ผมขอถอนญัตติครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติโครงการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยินยอมให้ถอนญัตติโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.บ้านหนองบัว ม. ๑ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหน้าบ้านนางบัวฮอง อินประจง โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม	ยินยอม	๑๑	เสียง
	ไม่ยินยอม	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

๑๘.โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ ๙ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหน้าบ้าน นายนา รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ ๙ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณหน้าบ้าน นายนา ผมขอถอนญัตติครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติโครงการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยินยอมให้ถอนญัตติโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ ๙ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหน้าบ้าน นายนา โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม	ยินยอม	๑๑	เสียง
	ไม่ยินยอม	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

๑๙.โครงการซ่อมแซมถนนค.ส.ล.บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ ที่ถูกน้ำกัดเซาะทำให้ผิวจราจรค.ส.ล.หักชำรุด รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

โครงการซ่อมแซมถนนค.ส.ล.บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ ที่ถูกน้ำกัดเซาะทำให้ผิวจราจร ค.ส.ล.หักชำรุด ผมขอถอนญัตติครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติโครงการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยินยอมให้ถอนญัตติโครงการซ่อมแซมถนนค.ส.ล.บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ ที่ถูกน้ำกัดเซาะทำให้ผิวจราจรค.ส.ล.หักชำรุด โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม	ยินยอม	๑๑	เสียง
	ไม่ยินยอม	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

๒๐.โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายใน ศพต.บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายใน ศพด.บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ ผมขอถอนญัตติครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติโครงการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยินยอมให้ถอนญัตติโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายใน ศพด.บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ยินยอม	๑๑	เสียง
ไม่ยินยอม	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

๒๑.โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณสระน้ำบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ เพื่อใช้เป็นจุดสูบน้ำใส่รถดับเพลิง รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณสระน้ำบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ เพื่อใช้เป็นจุดสูบน้ำใส่รถดับเพลิง ผมขอถอนญัตติครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติโครงการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยินยอมให้ถอนญัตติโครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณสระน้ำบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ เพื่อใช้เป็นจุดสูบน้ำใส่รถดับเพลิง โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ยินยอม	๑๑	เสียง
ไม่ยินยอม	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

๒๒.โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ ผมขอถอนญัตติครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติโครงการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยินยอมให้ถอนญัตติโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม	ยินยอม	๑๑	เสียง
	ไม่ยินยอม	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

๒๓.โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมปรับปรุงห้อง
ประปาเดิม เพื่อใช้ในการเกษตร ตามโครงการ “โคกหนองนาโมเดล” บ้านโมกมัน หมู่ที่ ๗
รายละเอียดตามเอกสารที่ท่านได้รับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมปรับปรุงห้องประปาเดิม
เพื่อใช้ในการเกษตร ตามโครงการ “โคกหนองนาโมเดล” บ้านโมกมัน หมู่ที่ ๗ ผมขอถอนญัตติ
ครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติโครงการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยินยอมให้ถอน
ญัตติโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมปรับปรุงห้องประปา
เดิม เพื่อใช้ในการเกษตร ตามโครงการ “โคกหนองนาโมเดล” บ้านโมกมัน หมู่ที่ ๗ โปรด
ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม	ยินยอม	๑๑	เสียง
	ไม่ยินยอม	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

๒๔.โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านโนนสะอาด – เชื่อมบ้าน
หนองเต่า (สายหน้าเทศบาล) ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย เชิญท่าน
นายกเทศมนตรีครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านโนนสะอาด – เชื่อมบ้านหนองเต่า
(สายหน้าเทศบาล) ที่ได้รับความเสียหาย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย โดยดำเนินการดังนี้
ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรัง ถมดินความกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร สูง
เฉลี่ย ๐.๔๖ เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๔ ลูกบาศก์เมตร ลงดินลูกรัง ความ
กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า
๔๐๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า
๔,๐๒๐ ตารางเมตร (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) รวมค่าซ่อมแซม
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๔,๐๐๐-บาท โครงการนี้เป็นโครงการที่สภาเทศบาลได้อนุมัติให้ทำกิจการ
นอกเขตไปแล้วในการประชุมครั้งที่ผ่านๆมา จึงเรียนมาเพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติเลยนะครับ
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนน
สายบ้านโนนสะอาด - เชื่อมบ้านหนองเต่า (สายหน้าเทศบาล) โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๙	เสียง
ไม่เห็นชอบ	๒	เสียง (นายดัด เกษนอก, นายสุรศักดิ์ พลพิศาล)
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

๒๕.โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังพร้อมบดทับแน่น สายบ้านหัวหนอง หมู่ ๔
ต.บึงสำโรง เชื่อมบ้านหนองเต่า ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เชิญท่าน
นายกเทศมนตรีครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังพร้อมบดทับแน่น สายบ้านหัวหนอง หมู่ ๔ ต.บึงสำโรง
เชื่อมบ้านหนองเต่า ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โดยดำเนินการดังนี้
ถมดินความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร ลงดินลูกรังพร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐
เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์
เมตร (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น
๖๙,๐๐๐-บาท จึงเรียนมาเพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติเลยนะครับ
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังพร้อมบดทับแน่น
สายบ้านหัวหนอง หมู่ ๔ ต.บึงสำโรง เชื่อมบ้านหนองเต่า ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
จ.นครราชสีมา โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านใดจะเสนอในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ เชิญครับ

นายดัด เกษนอก
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา เนื่องด้วยโครงการของบ้านกุดปลาฉลาดขาดหายไปหนึ่งโครงการ คือ
โครงการลำห้วยชี้หนุ ไม่มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาฯ ผมก็ไม่รู้จะตอบคำถามของชาวบ้าน
อย่างไร ผมจึงอยากทราบรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ

นางสมพร อุ่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ดิฉันอยากเสนอสองเรื่องค่ะ เรื่องแรกคือดิฉันอยากให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนได้เข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาเทศบาลค่ะ เพราะสมาชิกสภาฯก็เข้ามาใหม่ ทำให้บางเรื่องอาจยังมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ ก็ขอฝากให้ท่านผู้บริหารพิจารณาด้วยนะคะ เรื่องที่สองคือ เรื่องเครื่องเสียงไมโครโฟน ไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควร อยากให้ท่านผู้บริหารพิจารณาด้วยค่ะ ขอบขอบคุณค่ะ

นายสุรศักดิ์ พลพิศาล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา สืบเนื่องจากทางเทศบาลได้ไปดำเนินการทำฝายปิดกั้นน้ำที่บึงสำโรง ในช่วงเดือนที่แล้ว และได้ไปเปิดร่องไว้ที่ตรงนายนายชุม ซึ่งตอนนั้นนายชุมได้มาแจ้งว่าจะตัดอ้อยแล้วขอให้ไปปิดร่องน้ำด้วยครับ ขอบขอบคุณครับ

นายฤกษ์ ทรวจนอก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕

เรียนประธานสภา ทางผู้นำชุมชนก็มีเรื่องที่จะสอบถามครับ ในเรื่องของระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมสภา ผมก็ไม่สันทัดเท่าไรหรอก ก็เลยอยากสอบถามว่าคำว่าอนุญาต คือความหมายประมาณไหนครับ เพราะจากที่ได้พูดคุยกับผู้นำของหมู่บ้านเบื้องต้นแล้ว พบว่าเกือบทุกโครงการที่ได้เสนอมานในญาติ เพื่อจ่ายขาดเงินสะสมนั้นต่างก็ได้ผ่านการประชาคมมาแล้วทั้งสิ้น แล้วก็ไม่มีมติเข้าในแผนของชุมชนแล้วจึงส่งมาที่เทศบาลครับ แต่ที่ผมเข้าใจตอนนี้คือมีในแผนของชุมชนแต่ไม่มีในแผนเทศบาลใช่หรือไม่ ผมก็ขอสอบถามรายละเอียดในเรื่องนี้เพื่อเป็นความรู้ครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ หากไม่มี เชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบข้อซักถามครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา ผมขอตอบข้อซักถามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ซักถามมาประเด็นแรก โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สจตุรัสที่เสียหาย บ้านกุดปลาตลาด ขอนำเรียนว่าจุดนี้เป็นลำห้วยที่มีระยะยาว และจุดที่เสียหาย เป็นจุดที่อยู่เกือบปลายน้ำ และอีกอย่างต้นน้ำเป็นช่วงลำห้วยขึ้นตรงสะพานถนนลาดยางเส้นแก้งสนามนาง-บ้านเหลื่อม ถามว่าปริมาณน้ำตรงนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ถ้ามีการก่อสร้างจุดนี้ หากไม่เป็นฝายน้ำล้นขนาดใหญ่หรือเป็นสะพานขนาดใหญ่หรือเท่ากับถนนลาดยาง จะทนต่อกระแสน้ำได้หรือไม่ นี่คือปัญหาครับ และหากจะทำการขนาดเล็ก ก็พังมาก็ครั้งแล้ว แต่ในการแก้ไขเบื้องต้นก็นำดินไปถมเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ แต่อาจไม่สะดวกเท่าใดนัก และในการดำเนินการแก้ไขปัญหาระยะยาวผมก็ยินดีทำ อาจจะเป็นการจ่ายขาดเงินสะสม และอาจของบประมาณจากภายนอกครับ

อีกประเด็นที่ขอให้มีการจัดอบรมให้กับสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาจนถึงวันนี้ ยังไม่มีการอบรมสัมมนาใดๆทั้งสิ้น การประชุมก็ใช้ระบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ แต่หากมีการจัดอบรมเกี่ยวกับสมาชิกสภา ผมก็ยินดีให้ทุกท่านได้ไปอบรมครับ และที่อยากได้ไมโครโฟนที่เสียงดังฟังชัด ก็อยากให้รอก่อนครับ เพราะในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลจะดำเนินการทำห้องประชุมใหม่ ไว้ถึงตอนนั้นค่อยว่ากันอีกทีครับ

ต่อมาเรื่องที่มีการปิดน้ำที่บึงสำโรง ที่เอาระยะสอบทรายไปกั้นเป็นฝายน้ำล้นเพื่อควบคุมการกักเก็บน้ำ และที่ท่านสมาชิกสภาสอบถามมาในส่วนของนายนายชุม ผมก็ไม่ทราบว่ายู่ตรงไหน แต่ถ้าได้รับผลกระทบจากการปิดกั้นน้ำในบึงสำโรง เทศบาลก็จะออกไปสำรวจพื้นที่ว่าเกิดปัญหาจากจุดไหน จะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุดครับ

/และในส่วน...


และในส่วนของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ที่ได้ถามกรณีการขอลอนญาติ อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้ว ในเบื้องต้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ รายละเอียดที่กองช่างได้เสนอมาทั้ง ๒๕ โครงการ มีบางข้อที่สอดคล้องกับแผนสามารถดำเนินการได้ สภาก็ได้อนุมัติไปแล้ว ส่วนโครงการที่ไม่มีในแผน หรือยังมีข้อความที่ต้องแก้ไข หรือมีข้อผิดพลาดตรงไหน เป็นโครงการที่ผู้นำชุมชนได้เสนอเข้ามาแล้วทำไมยังดำเนินการไม่ได้ ตรงนี้เป็นสิ่งที่เหตุในการที่ผมได้ขอให้ทุกท่านได้มาประชุม นอกรอบหลังจากจบการประชุมสภาในครั้งนี้ครับ เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจและร่วมกันแก้ไขปัญหา ครับ

และทั้งนี้ผมขอเสนอท่านประธานสภา ขอให้มีการประชุมสภาครั้งถัดไปในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้สภาเทศบาลได้พิจารณาญาติการจ่ายขาดเงินสะสม อีกครั้งครับ ขอขอบคุณครับ


นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ตอบข้อซักถามของทุกท่านแล้ว และในส่วนของผู้ติจ่ายขาดเงินสะสม ท่านก็ได้ขอลอนออกบางโครงการเพื่อนำไปตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง รายละเอียดคงได้พูดคุยกันในส่วนที่จะประชุมนอกรอบต่อจากนี้ และที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอขอให้สภาได้นัดประชุมอีกครั้งนั้น ผมก็ขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ในวันศุกร์ ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารป้องกันฯ เทศบาลตำบล บึงสำโรงนะครับ ในวันนี้ผมขอปิดการประชุมครับ



ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จดยางงานการประชุม
(นางปราณี จุมไชย)
เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสมพร อุ่นใจ)

(ลงชื่อ)  รองประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวปาริฉัตร โปรยโคกสูง) (นางพิกุล เรือนไทย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
(นางนิตยา หลินศรี) (นางสาวสุภัทสร ศรีเมืองคุณ)

ได้มีการรับรองในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๕

สภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เห็นว่าถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ)  ประธานสภาเทศบาล
(นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์)

